

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๒๕๑



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การหยุดงานของส่วนราชการและธนาคารพาณิชย์ในช่วงการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๑๑

เรียน รอง-นรม., กระทรวง กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๒๐๙
ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

ตามที่ได้ยื่นย่นมตคณะรัฐมนตรี (๕ สิงหาคม ๒๕๕๖) เกี่ยวกับเรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องในการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๑๑ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ กำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เนื่องในการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๑๑ ซึ่งต่อมานายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ ฯ) ไปหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับความเหมาะสมในการกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครหยุดกิจการในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย เพื่อป้องกันปัญหาการจราจรที่อาจคับคั่งในช่วงเวลาการประชุม ฯ นั้น บัดนี้ ได้รับแจ้งจากธนาคารแห่งประเทศไทยว่า จากการหารือร่วมกับธนาคารพาณิชย์แล้วได้ข้อยุติว่า ไม่สามารถกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์หยุดกิจการในช่วงเวลาดังกล่าวได้ เนื่องจากจะต่อเนื่องกับวันหยุดสุดสัปดาห์ปกติ จะทำให้มีวันหยุดติดต่อกันรวมเป็นเวลาถึง ๕ วัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามธนาคารพาณิชย์จะให้ความร่วมมือโดยอนุโลมให้พนักงานของธนาคารที่อาจเดินทางมาปฏิบัติงานสายไม่ถึงเป็นความบกพร่อง และจะหลีกเลี่ยงการส่งพนักงานออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ให้มีการทำธุรกรรมเฉพาะในธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาจราจรอีกทางหนึ่ง สำหรับหน่วยงานอื่นที่จำเป็นต้องจัดเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี

/เมื่อวันที่ ...

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องในการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๑๑ ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่ในการจัดการประชุม ผู้มีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยและการจราจร และผู้มีหน้าที่ในสถานพยาบาลมาปฏิบัติราชการตามปกติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้ว ลงมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป และขอได้โปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบ เพื่อถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายบวรศักดิ์ อวรรณโณ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

13 ต.ค. 2546

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘ - ๓๒๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

หมายเหตุ : รัฐ-มท. จึงเรียนยืนยันมา และถือปฏิบัติต่อไป และขอได้โปรดแจ้งให้จังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาทราบด้วย

รัฐ-กต. จึงเรียนยืนยันมา และถือปฏิบัติต่อไป และขอได้โปรดแจ้งให้เอกอัครราชทูต แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาทราบด้วย